

Số:41/BC-UBND

Dương Hoà, ngày 06 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa X

Căn cứ Báo cáo số 17/HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân xã về báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND xã khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thông báo kết luận số 130-TB/TU ngày 02/8/2021 của Thị ủy Hương Thủy tiếp công dân ở xã Dương Hoà; Thông báo kết luận số 01-TB/ĐU ngày 12 tháng 02 năm 2022 của của Đảng ủy xã về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tiếp công dân tại thôn Hạ; Thông báo kết luận số 02-TB/ĐU ngày 25 tháng 02 năm 2022 của của Đảng ủy xã về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tiếp công dân tại thôn Buồng Tằm; Thông báo kết luận số 03-TB/ĐU ngày 25 tháng 02 năm 2022 của của Đảng ủy xã về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã tiếp công dân tại thôn Hộ. UBND xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa X như sau:

Phần 1

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng cộng có 15 ý kiến, cơ bản bản đã chỉ đạo giải quyết 15 ý kiến.

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

1. Cử tri thôn Khe Sòng: Kiến nghị các cấp quan tâm cấp đất ở, đất rừng cho người dân thôn Khe Sòng, hiện nay có 19 hộ dân chưa có đất ở, đất rừng. Tiếp tục kiến nghị cấp trên quan tâm cấp đất sản xuất (ở vùng đất Lương Miêu 5 như các kiến nghị trước) để người dân lập vườn hỗ trợ kế sinh nhai lâu dài, vì đa số người dân trong thôn đều làm thuê, không có công việc ổn định. Quan tâm cấp giấy CNQSD đất ở, đất lâm nghiệp một số hộ còn tồn đọng.

Kết quả giải quyết:

- Kiến nghị cấp đất ở và đất rừng cho các hộ dân Khe Sòng:
+ Đối với đất ở: UBND xã đang tiến hành quy hoạch diện tích đất ở trên địa bàn xã để phân lô đấu giá. Sau khi được phê duyệt, UBND xã sẽ thông báo rộng rãi cho nhân dân để tiến hành đấu giá theo quy định.

+ Đối với đất rừng: Theo Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án giao đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Dương Hoà. Trong đó, tổng dự kiến Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy bàn giao cho địa phương quản lý là 589,9 ha. Năm 2015 và 2016, UBND xã đã tiếp nhận và giao cho nhân dân quản lý diện tích 199,3 ha theo phương án được phê duyệt. Ngày 26/10/2021, UBND thị xã đã có Công văn số 2022/UBND

chỉ đạo đề nghị BQL RPH Hương Thủy tiến hành xử lý diện tích 390,3 ha còn lại bị lấn, chiếm để giao đất cho UBND xã. Ngày 26/5/2022, UBND thị xã ban hành thông báo kết luận số 99 về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã tại phiên họp giải quyết lấn, chiếm đất rừng phòng hộ tại phường Thủy Châu và xã Dương Hòa. Trong đó, đề nghị BQL chủ trì giải quyết để bàn giao quỹ đất. Sau khi tiếp nhận quỹ đất, UBND xã sẽ tiếp tục lập thủ tục giao đất cho nhân dân.

- Đối với việc cấp đất sản xuất tại khu vực Lương Miêu cũ: Khu vực Lương Miêu 5 cũ thuộc thuộc mỏ đất bị thu hồi để xây dựng công trình hồ chứa nước Tả Trạch. Hiện tại, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9975/UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã rà soát quỹ đất ở khu vực mỏ này. UBND thị xã đã Thành lập Tổ công tác 639 để tiến hành rà soát. Sau khi chính thức nhận bàn giao đất từ Ban 5, UBND xã sẽ xây dựng phương án quản lý và sử dụng diện tích này.

- Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở tái định cư Khe Sòng: Trên cơ sở làm việc giữa UBND xã và phòng TNMT thị xã liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp còn lại ở tái định cư Khe Sòng. Hiện tại phòng Tài nguyên môi trường thị xã đang xin ý kiến UBND thị xã để cấp giấy các trường hợp còn lại.

2. Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã sớm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất Nghị định 64 cho bà con.

Kết quả giải quyết: Đối với việc cấp giấy CNQSD đất Nghị định 64, UBND xã đã làm việc với phòng TNMT và Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã và được thông báo hiện tại đã có giấy 52 trường hợp và 74 trường hợp khác phòng đang trình UBND thị xã ký ban hành. Sau khi có thông báo nhận giấy của UBND thị xã thì UBND xã sẽ tiến hành nhận và phát giấy cho nhân dân trên địa bàn xã.

3. Cử tri thôn Hộ: Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND xã khoá X, cử tri thôn Hộ đã có kiến nghị UBND xã làm việc với chủ mua đất của ông Lê Văn Dũng vì hiện nay đất đã sang mặt bằng cao hơn mặt đường bê tông nên khi trời mưa đất đá tràn ra đường bê tông và một số vườn gần khu vực này nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết sớm.

Kết quả giải quyết: Qua ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 2 của HĐND xã, UBND xã đã mời ông Lê Văn Dũng làm việc và ông đã cam kết khắc phục dọn dẹp đất đá tràn ra đường và có biện pháp kè lại phần đất của ông do phần đất của ông cao hơn mặt đường. Nay đã khắc phục đảm bảo.

4. Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm việc giải quyết thỏa thuận đất rừng tại tiểu khu 162 giữa ông Lê Văn Tảo và các hộ dân có liên quan.

Kết quả giải quyết: Đối với kiến nghị giải quyết thỏa thuận giữa ông Lê Văn Tảo và các hộ dân, UBND xã đã mời ông Lê Văn Tảo làm việc liên quan đến việc giao diện tích 22,52 ha cho 20 hộ dân từ năm 2016. Kết quả, ông Tảo đã cam kết khai thác và bàn giao đất cho 20 hộ dân chậm nhất đến hết ngày 30/9/2022.

5. Cử tri thôn Hộ: Qua phản ánh của người dân, thời gian qua, ông Võ Mạnh Hiền (tên thường gọi là Tý, con ông Võ Lâm) thu tiền của bà con khi khai thác rừng đi qua tuyến đường ông Lâm là không đúng quy định vì xã đã có quy hoạch tuyến

đường lâm sinh cho người dân sử dụng chung. Bên cạnh đó, còn tự ý cho xe máy điều chỉnh một số đoạn của tuyến đường này và không cho xe khai thác rừng chạy qua làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác của bà con, kính đề nghị UBND xã tiến hành kiểm tra, xử lý.

Kết quả giải quyết: Tuyến đường lâm sinh từ ngã 3 Khe dài vào khu vực trang trại ông Võ Văn Lâm nằm trong quy hoạch đường lâm sinh của xã và đã đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Qua làm việc với hộ ông Võ Văn Lâm cho biết thời tiết năm này mưa gió nhiều, lại đúng chu kỳ khai thác của các hộ dân ở khu vực đó nên dẫn đến đường sá bị hư hỏng, lầy lội, gia đình ông đã tự bỏ kinh phí ra mua đất đá để đổ lại đường đi nên con trai ông có đề nghị các hộ khai thác rừng hỗ trợ kinh phí để khắc phục đường. Do đó, UBND xã yêu cầu gia đình ông không được thu tiền của các hộ khai thác mà đề nghị các hộ dân khi khai thác nếu đường sá hư hỏng thì trực tiếp khắc phục để đảm bảo giao thông đi lại.

6. Cử tri thôn Hộ: Do địa bàn thôn rộng dân cư đông, kính đề nghị UBND xã kiến nghị cấp có thẩm quyền trang cấp thêm cho thôn 01 xuống rác để thuận tiện cho bà con tập kết rác thải.

Kết quả giải quyết: UBND xã đã có Tờ trình số 21 /TTr-UBND ngày 10/5/2022 gửi UBND thị xã và phòng Quản lý đô thị xem xét, khảo sát bổ sung cho địa bàn thôn thời gian đến.

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ

1. Cử tri thôn Hạ: Công trình Kè chống sạt lở sông Tả Trạch đoạn qua thôn Hạ dài 250m do Ban đầu tư xây dựng thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2016 đến năm 2017 hoàn thành nhưng đến nay có dấu hiệu xuống cấp và có hiện tượng sụt lún khoảng 30m. Kính đề nghị UBND thị xã quan tâm có kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Kết quả giải quyết: UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra và ghi nhận bờ kè bị sụt lún khoảng 30 m, tại vị trí đối diện nhà ông Phan Diêu. UBND xã đã lập Tờ trình số 75/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc đề nghị UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị kiểm tra để có giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

2. Cử tri thôn Hạ: Đề nghị xã tranh thủ nguồn đầu tư của xã An toàn khu để xây dựng, nâng cấp các điểm di tích lịch sử trên địa bàn để Dương Hoà sớm được công nhận chiến khu.

Kết quả giải quyết: Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, xã Dương Hoà được công nhận là xã An toàn khu. Trên địa bàn xã hiện có 02 di tích lịch sử cấp tỉnh (Lưu niệm sự kiện), gồm: Địa điểm chiến khu Dương Hoà, hiện trạng 0,8 ha, quy hoạch rộng 12,8 ha và Di tích Lịch sử Cách mạng, địa điểm Chợ Kháng chiến, quy hoạch 0,91ha. Hiện, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng, chỉnh trang trong giai đoạn 2022 - 2025 và UBND xã đang đăng ký công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để tiến hành thực hiện.

3. Cử tri thôn Hạ: Tuyến đường bê tông từ công chào thôn Hạ đến bến đò Hạ - Tân Ba (cũ) đến nhà ông Lê Văn Hải có đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị UBND xã kiểm tra để có kế hoạch khắc phục sửa chữa.

Kết quả giải quyết: UBND xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và nhận thấy tuyến đường này đã xuống cấp. UBND xã đã bổ sung vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 đề xuất UBND thị xã bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa trong thời gian đến.

4. Kiến nghị UBND xã thanh lý Trường mầm non tại thôn Khe Sòng.

Kết quả giải quyết: Hiện nay, trên địa bàn xã tồn tại 05 cơ sở giáo dục và 01 cơ sở y tế không hoạt động, hạ tầng xuống cấp, UBND xã đã nhiều lần báo cáo cấp trên xin ý kiến thanh lý nhưng vẫn chưa được quan tâm giải quyết. UBND xã đã báo cáo hiện trạng, nguồn gốc để UBND thị xã đã đưa vào danh mục tài sản công cần thanh lý và gửi UBND tỉnh đề xin chủ trương thanh lý. Nếu được, UBND xã sẽ xây dựng phương án đưa quỹ đất này vào đấu giá, cấp quyền sử dụng đất theo quy định.

III. LĨNH VỰC CHỦ NHẬT XANH

1. Cử tri thôn Khe Sòng: Kiến nghị UBND xã duy tu bảo dưỡng tuyến điện chiếu sáng tại thôn; sửa chữa: Đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ kinh phí lắp đặt các tuyến điện chiếu sáng rẽ nhánh còn lại trên địa bàn thôn hay thế một số bóng điện đã bị hư hỏng.

Kết quả giải quyết: Sau khi hoàn thiện các tuyến điện chiếu sáng khu dân cư tại các thôn, UBND xã đã bàn giao cho các thôn quản lý và sử dụng, trong đó có thôn Khe Sòng. Trước mắt, việc duy tu bảo dưỡng tuyến điện, sửa chữa, thay thế một số bóng điện đã bị hư hỏng, thôn tự chủ động nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn vận động hợp pháp trong nhân dân. Đến nay, thôn Khe Sòng và tất cả các thôn còn lại đã chủ động nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng, thay mới bóng đèn bị cháy.

2. Cử tri thôn Hộ: Đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ kinh phí lắp đặt các tuyến điện chiếu sáng rẽ nhánh còn lại trên địa bàn thôn. **Cử tri thôn Hạ:** Đề nghị UBND xã có kế hoạch lắp đặt điện chiếu sáng trên tuyến đường từ cổng chào thôn Hạ đến bến đò Hạ - Tân Ba (cũ) đến nhà ông Lê Văn Hải vì tuyến này được xem là tuyến mất an ninh nhất của thôn vào ban đêm.

Kết quả giải quyết: Hiện tại toàn xã còn 1.65 km thuộc các tuyến rẽ nhánh chưa được lắp đặt điện sáng. Trong đó, thôn Hộ còn lại 7 tuyến, tổng chiều dài 1km và có 16 hộ dân; thôn Hạ còn 3 tuyến, tổng chiều dài là 0,65 km và có 6 hộ dân, tuyến đường cử tri thôn Hạ kiến nghị ở trên đã nằm trong 3 tuyến nói trên. UBND xã đã lập Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 gửi UBND thị xã xin kinh phí cùng với kinh phí đóng góp của nhân dân để thi công các tuyến điện còn lại. Tuy nhiên, đến nay UBND thị xã vẫn chưa có quyết định, UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm thực hiện.

IV. LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI

1. Cử tri thôn Hạ: Tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo Kế hoạch của tỉnh có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế toàn dân cho xã An toàn khu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Kính đề nghị UBND thị xã quan tâm kiến nghị

cấp trên để thực hiện chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế toàn dân cho người dân xã An toàn khu Dương Hoà.

Kết quả giải quyết: Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. UBND xã đã lập Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 gửi UBND thị xã để tổng hợp gửi cấp trên xem xét thực hiện các chính sách, trong đó có việc hỗ trợ Bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa hướng dẫn thực hiện. Vấn đề này, UBND xã tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét.

Phần 2

Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TU ngày 02/8/2021 của Thị ủy Hương Thủy tiếp công dân ở xã Dương Hòa.

1. Đối với ý kiến của Nguyễn Thị Thúy, trú tại thôn Thanh Vân: Kiến nghị xem xét diện tích đất của gia đình bà chưa được bồi thường khi thực hiện dự án Hồ Tả Trạch (trong tổng diện tích 3,5 ha mới chỉ bồi thường 1,65 ha)

Kết quả giải quyết: Ngày 13/4/2022, Trung tâm PTQĐ thị xã Hương Thủy đã làm việc với hộ gia đình bà Thúy và bà Thúy đã rút đơn. Ngày 29/4/2022, Trung tâm PTQĐ thị xã đã có báo cáo số 15 về báo cáo Kết quả giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thúy liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư Dự án hồ Tả Trạch tại xã Dương Hòa.

2. Đối với ý kiến của Phan Văn Cường, trú tại thôn Hộ: Kiến nghị năm 2015 gia đình bà được giao đất rừng sản xuất với diện tích 1,5 ha trên đất thu hồi của gia đình ông Lê Văn Tảo nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất để sản xuất.

Kết quả giải quyết: Đối với kiến nghị giải quyết thỏa thuận giữa ông Lê Văn Tảo và các hộ dân, UBND xã đã mời ông Lê Văn Tảo làm việc liên quan đến việc giao diện tích 22,52 ha cho 20 hộ dân từ năm 2016. Kết quả, ông Tảo đã cam kết khai thác và bàn giao đất cho 20 hộ dân chậm nhất đến hết ngày 30/9/2022;

3. Đối với ý kiến của Bà Phan Thị Mến, trú tại thôn Hộ: Kiến nghị Nhà nước giải quyết tranh chấp đất lâm nghiệp của gia đình bà với ông Thiện trú tại xã Hương Thọ

Kết quả giải quyết: UBND xã đã mời ông Nguyễn Văn Thiện ở tại xã Hương Thọ đến làm việc nhưng qua kiểm tra thực tế thì thửa đất tranh chấp của bà không phải với ông Nguyễn Văn Thiện mà ông Mai Văn Thìn cũng ở tại xã Hương Thọ, UBND xã đã xử lý hành chính và yêu cầu ông Thiện và ông Thìn trả lại đất lấn, chiếm. Hiện tại cả 02 đều thống nhất trả lại đất cho các hộ dân được giao đất trong đó có hộ bà Phan Thị Mến.

4. Đối với ý kiến bà Trần Thị Tình trú tại thôn Khe Sòng: Kiến nghị các loại đất có liên quan đến nhân dân thôn Khe Sòng

- **Nội dung 1:** Kiến nghị Nhà nước xem xét quy hoạch quỹ đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá cho 19 hộ dân ở thôn Khe Sòng chưa có đất để làm nhà ở.

Kết quả giải quyết: Vấn đề này, Thị ủy Hương Thủy đã giao trách nhiệm UBND thị xã xem xét trả lời kiến nghị của bà theo đúng quy định của pháp luật.

- **Nội dung 2:** Kiến nghị giải quyết cấp giấy CNQSD đất cho 10 hộ dân tại khu vực Khe Sòng hiện nay BCH QS thị xã chưa thống nhất ký xác nhận ranh giới.

Kết quả giải quyết: Ngày 07/9/2021 UBND xã đã mời BCH Quân sự thị xã và các phòng ban liên quan của thị xã đã tiến hành cắm mốc cụ thể và xác định ranh giới đúng theo Bản đồ Địa chính năm 2014 nhưng khi các hộ dân đến ký giáp ranh thì BCH không ký với lý do đã kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo nên chưa nắm rõ khu vực này. Ngày 26/5/2022, UBND xã đã mời thị đội và các phòng ban liên quan để làm việc và UBND xã đã ban hành báo cáo số 39/BC-UBND ngày 02/6/2022 về báo cáo việc xác định ranh giới và giải quyết lấn, chiếm đất của BCH Quân sự thị xã với các hộ dân thôn Khe Sòng.

5. Đối với ý ông Bùi Ngọc Sang trú tại thôn Hạ: Có 02 kiến nghị:

- **Nội dung 1:** Kiến nghị Nhà nước thu hồi giấy CNQSD đất của Trường mầm non thôn Hạ để trả lại đất cho Niệm Phật đường Dương Hòa, do trước đây Niệm Phật đường cho mượn đất để xây dựng cơ sở trường nay không còn nhu cầu sử dụng.

Kết quả giải quyết: Ngày 13/01/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 154/QĐ-UBND về việc thu hồi và hủy giấy CNQSD đất đã cấp cho trường mầm non Thôn Hạ, xã Dương Hòa. Trên cơ sở đó, UBND xã đã hướng dẫn Niệm Phật đường Dương Hòa hợp đồng với Chi nhánh VPĐK đất đai tỉnh đo đạc và hiện tại Niệm Phật đường đã hoàn thành hồ sơ và UBND xã đang công khai hồ sơ cấp giấy của Niệm Phật đường, sau khi hoàn thành thời gian công khai UBND xã sẽ lập Tờ trình đề nghị cấp giấy gửi UBND tỉnh để xem xét cấp giấy.

- **Nội dung 2:** Kiến nghị Nhà nước đề nghị thu hồi giấy CNQSD đất nông nghiệp đã cấp cho ông Diệu, ông Đặng trên thửa đất sản xuất nông nghiệp của Niệm Phật đường Dương Hòa.

Kết quả giải quyết: UBND xã đã mời Niệm Phật đường Dương Hòa cùng với ông Ngô Đức Diệu và ông Mai Đặng đến làm việc. Qua kiểm tra hiện trạng thì phát hiện có một phần diện đất trên giấy của ông Diệu bị chồng chéo với đất của Niệm Phật đường nên UBND xã đã hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy để cấp lại cho Niệm Phật đường.

6. Đối với ý ông Nguyễn Văn Trước ở tại thôn Hạ: Kiến nghị nhà nước đầu tư hệ thống đường dây điện đến vùng sản xuất dự án trồng cây ăn quả xã Dương Hòa để người dân bắt điện tưới nước cho cây.

Kết quả giải quyết: UBND xã ban hành công văn số 159 ngày 02/11/2021 kiến nghị điện lực Hương Thủy tiến hành khảo sát lại cụ thể để kiến nghị đầu tư tuyến điện phục vụ sản xuất của nhân dân.

7. Đối với ý ông Lê Đóa ở tại thôn Buồng Tằm: Đề nghị thị xã xác định lại mốc quy hoạch Bia Chiến tích Dương Hòa, để gia đình có cơ sở đề nghị công nhận diện tích đất nông nghiệp (gia đình khai hoang trước năm 1975) nằm ngoài quy hoạch Bia chiến tích xã Dương Hòa.

Kết quả giải quyết: Vấn đề này, Thị ủy Hương Thủy đã giao trách nhiệm UBND thị xã chỉ đạo phòng TN&MT, phòng VH-TT, chi nhánh VPĐK đất đai thị xã phối hợp cùng UBND xã để xác định mốc quy hoạch Bia chiến tích để có cơ sở xác định lại mốc và đo đạc lại phần diện tích gia đình ông đang sử dụng để trả lời cho ông biết.

Phần 3

Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân thôn Hạ, Thôn Bồng Tằm, Thôn Hộ tại buổi tiếp dân của đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

I. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN THÔN HẠ

1. Ông Nguyễn Cửu Giảng: Có 02 nội dung kiến nghị

- **Nội dung 1:** Gia đình ông được cấp đất ở tại khu tái định cư Hạ - Bồng Tằm từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy CNQCD đất. Kiến nghị Nhà nước quan tâm cấp giấy CNQSD đất cho gia đình ông.

Kết quả giải quyết: Trường hợp giao đất ở của ông bà thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền trước đây, vì thẩm quyền giao đất cho hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Vấn đề này, UBND xã đã có Công văn số 168/UBND ngày 29/11/2021 về việc xin ý kiến đối với việc giao đất trái thẩm quyền gửi UBND thị xã để xin ý kiến giải quyết. Khi có văn bản cho chủ trương giải quyết hồ sơ của cấp trên, UBND xã sẽ thông báo đến ông bà để lập lại hồ sơ.

- **Nội dung 2:** Khu đất của gia đình ông khoảng 8.000 m² nằm trong mỏ đất VD7 (khu vực Bến Trẹ) trước đây đã được đền bù tài sản trên đất nhưng chưa đền bù đất. Kiến nghị sau này khi Ban 5 bàn giao đất lại cho địa phương thì chính quyền địa phương tạo điều kiện để gia đình ông được tiếp tục sử dụng diện tích đất nói trên.

Kết quả giải quyết: Trường hợp giao đất của gia đình ông nằm trong diện tích của mỏ VD2 mà Ban ĐT&XD Thủy lợi 5 đang hoàn thành thủ tục để bàn giao cho địa phương. Hiện, UBND thị xã Hương Thủy đã thành lập Tổ công tác để rà soát diện tích này, sau khi rà soát diện tích đã bồi thường và chưa bồi thường trước đây, UBND xã sẽ thông báo cho gia đình ông được rõ.

2. Bà Trương Thị Trang: 02 nội dung kiến nghị

- **Nội dung 1:** Gia đình bà thuộc diện ưu tiên 2 và được UBND xã giao đất rừng ở tiểu khu 162, tuy nhiên tại thời điểm đó mặc dù UBND xã đã xử lý cây trồng lấn chiếm trên đất nhưng gia đình bà vẫn lo sợ nên không nhận đất. Kiến nghị sau này nếu có quỹ đất thì chính quyền địa phương quan tâm cấp đất rừng cho bà.

Kết quả giải quyết: Năm 2018, gia đình bà được nhà nước xét giao đất lâm nghiệp có hạn mức 1,5 ha, tại tiểu khu 162 nhưng các hộ không nhận đất, trong đó có gia đình bà. Do đó, UBND xã đã có báo cáo UBND thị xã để xin ý kiến chỉ đạo và đã chuyển cho các hộ gia đình khác theo thứ tự ưu tiên lên nhận đất. Hiện, các hộ này đã nhận đất. Do đó, riêng trường hợp của gia đình bà Trang chuyển lại phía cuối thứ tự ưu tiên 2.

- **Nội dung 2:** Bà thuộc diện F1 đi cách ly tập trung, khi hết cách ly các địa phương khác có xe đón người về địa phương nhưng bà thì không có xe địa phương đón. Xin hỏi chính sách của Nhà nước có hỗ trợ xe cho người hoàn thành cách ly tập trung về địa phương không.

Kết quả giải quyết: Căn cứ Công văn số 403/BCĐ-SYT ngày 25/01/2021 do Ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn bàn giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Trong đó, giao Ban chỉ đạo thị xã thực hiện phương án vận chuyển người trở về từ khu cách ly tập trung bằng xe chuyên dụng do Ban chỉ đạo thị xã bố trí. Tuy nhiên, trường hợp của bà Trang, tại thời điểm dịch bùng phát, phương tiện không đảm bảo, Ban chỉ đạo xã chỉ cử người tiếp nhận người trở về từ khu cách ly mà không có phương tiện, Ban chỉ đạo xã vận động gia đình chủ động về phương tiện.

3. Bà Nguyễn Cửu Thị Thương: Gia đình bà có trồng 1,5 ha rừng trên đất khai hoang năm 2003 ở tiểu khu 163 và có khai thác một lứa cây thì không có ai có ý kiến gì nhưng vừa qua một cán bộ của BQL rừng phòng hộ Hương Thủy thông báo bằng miệng cho gia đình bà diện tích trên là diện tích lấn chiếm của BQL rừng phòng hộ Hương Thủy và không cho bà trồng lại. Kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm can thiệp.

Kết quả giải quyết: Trường hợp của gia đình bà từ trước đến nay, UBND xã chưa nhận được văn bản của BQL RPH Hương Thủy về giải quyết liên quan đến vấn đề này. UBND xã đề nghị gia đình bà có đơn gửi UBND xã để có cơ sở giải quyết.

4. Ông Phan Bá Chúc: Kiến nghị xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép ở bãi Gia Đào (*Trạm bơm cũ*).

Kết quả giải quyết:

UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tham mưu xây dựng kế hoạch phối hợp các lực lượng liên quan tuần tra kiểm tra việc khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn dọc sông Tả Trạch, tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp nào khai thác bằng phương tiện cơ giới khai thác cát sạn trái phép trên địa bàn xã nói chung và tại khu vực bãi Gia Đào nói riêng.

Trong thời gian đến tiếp tục chỉ đạo cho lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra kiểm tra nếu có tình trạng khai thác cát, sạn trái phép trên địa bàn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

5. Ông Phạm Dự: Có 3 nội dung kiến nghị

- **Nội dung 1:** Đề nghị xã có giải pháp không cho chăn thả trâu bò ở khu vực di tích Bia chiến tích.

- **Nội dung 2:** Đề nghị theo dõi để xử lý một số chủ trâu bò tự ý cắt hàng rào thép gai ở đồng La An để cho trâu bò vào ăn phá hại cây trồng.

Kết quả giải quyết: UBND xã đã chỉ đạo Hội nông dân xã và Trưởng thôn các thôn liên quan phát huy vai trò trách nhiệm Tổ tự quản về cây trồng vật nuôi và môi trường của thôn nếu phát hiện có tình trạng trâu bò phá hoại cây trồng vật nuôi thì báo ngay Công an xã để có biện pháp xử lý.

- **Nội dung 3:** Đề nghị rà soát lại các đối tượng cấp đất rừng vì có một số trường hợp được cấp đất rừng thì đem bán hoặc bỏ đi ở nơi khác còn người sinh sống làm việc tại địa phương thì không có rừng để sản xuất.

Kết quả giải quyết: Năm 2015, trước khi trình UBND thị xã phê duyệt danh sách đối tượng giao đất lâm nghiệp cho nhân dân quản lý và sản xuất, UBND xã đã phối hợp các ban ngành đoàn thể xã và trưởng thôn tiến hành họp dân công khai lấy ý kiến của nhân dân nhưng không có ý kiến về việc xét giao cho các đối tượng. Do đó, UBND xã đã trình UBND thị xã phê duyệt phương án và giao đất cho các hộ dân theo thứ tự ưu tiên. Việc mua bán, các hộ dân tự mua bán bằng giấy tay không thông qua xã để chứng thực hợp đồng. Việc bỏ đi nơi khác thì trước khi nhận đất các hộ dân này vẫn ở địa phương nhận đất và canh tác, việc chuyển đi nơi khác để làm ăn thì do hoàn cảnh công việc của từng gia đình nên UBND xã không can thiệp. Riêng các trường hợp chưa có đất rừng thì đã nằm trong danh sách thứ tự ưu tiên đã được cấp trên phê duyệt, khi nào có quỹ đất thì sẽ xét giao đất cho nhân dân.

II. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN THÔN BUỒNG TÂM

1. Ông Nguyễn Văn Khiêm: Có 05 nội dung kiến nghị

- **Nội dung 1:** Đoạn đường qua đoạn dốc Rệ có vực dốc cao, người dân đi lại rất nguy hiểm. Kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm làm rào chắn cảnh báo nguy hiểm để người dân đi lại an toàn.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã chỉ đạo Công an xã và Địa chính xã tiến hành kiểm tra và tiến hành làm biển báo để cảnh cáo người dân qua lại trên đoạn đường này.

- **Nội dung 2:** Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Văn Ái đến nhà ông Nguyễn Văn Khiêm là tuyến đường dân sinh, tuy nhiên tình trạng đất đai, bụi bặm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Kiến nghị chính quyền địa phương có giải pháp xem xét, xử lý dứt điểm.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và Địa chính xã tiến hành kiểm tra nếu phát hiện có các trường hợp khai thác gỗ rừng trồng đi qua đoạn đường dân sinh này thì yêu cầu chủ rừng và chủ phương tiện cam kết dọn dẹp vệ sinh, đất đá rơi vãi ra đường.

- **Nội dung 3:** Đề nghị chính quyền địa phương xử lý tình trạng lấn, chiếm đất tại Tiểu khu 162 để cấp đất rừng cho bà con. Qua nắm thông tin có 3 hộ lấn chiếm ở tại xã Hương Thọ là hộ: ông Tý, ông Vệ, ông Thìn đã lập biên bản cam kết, tuy nhiên vẫn tiếp tục lấn, chiếm. Đề nghị UBND xã có biện pháp xử lý dứt điểm.

* **Kết quả giải quyết:** Năm 2019, UBND xã đã xây dựng phương án và ban hành Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 12/12/2019 xin chủ trương giao đất từ UBND thị xã nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. UBND xã tiếp tục báo cáo UBND thị xã xin ý kiến và làm việc với UBND xã Hương Thọ để xử lý.

- **Nội dung 4:** Kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm đầu tư nhà vệ sinh ở nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Buồng Tâm.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã đăng ký danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để sửa chữa 5 nhà họp thôn trên toàn xã, lúc nào có vốn, UBND xã sẽ triển khai.

- **Nội dung 5:** Đề nghị UBND xã quy hoạch tuyến đường nghĩa địa Hạ - Buồng Tầm từ nhà ông Nguyễn Văn Ái đến cổng chào nghĩa địa nhà họ Lê vì người qua đời khi chôn cất không có đường đi.

* **Kết quả giải quyết:** Hiện tại, ở nghĩa địa Hạ - Buồng Tầm có 01 trục đường chính từ nhà ông Ngô Mon đến khu vực nghĩa địa để phục vụ việc di chuyển, chôn cất người chết. Theo kiến nghị của Hộ gia đình thì UBND xã sẽ chỉ đạo bộ phận Địa chính xã phối hợp với Trưởng thôn để tiến hành khảo sát, quy hoạch đường.

2. Ông Nguyễn Nguyễn: Có 03 nội dung kiến nghị:

- **Nội dung 1:** Đề nghị chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tình trạng trâu, bò thả rong phá rừng, thanh trà của dân.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã chỉ đạo thôn Trưởng và Hội Nông dân phát huy vai trò trách nhiệm Tổ tự quản về cây trồng vật nuôi và môi trường của thôn nếu phát hiện tình trạng có trâu bò phá hoại cây trồng vật nuôi thì báo ngay Công an xã để có biện pháp xử lý.

- **Nội dung 2:** Đề nghị UBND xã quan tâm cấp GCNQSD đất do biến động diện tích đất đang ở nên xã đã thu hồi GCNQSD đất cũ để làm lại nhưng đến nay vẫn chưa có.

* **Kết quả giải quyết:** Việc thu hồi GCNQSD đất ở của gia đình ông do cấp không đúng vị trí, UBND xã đã hướng dẫn ông có đơn đề nghị thu hồi gửi UBND xã và UBND xã đã có tờ trình đề nghị thu hồi giấy gửi UBND thị xã và phòng TN&MT thị xã đã có Công văn số 198/TNMT ngày 03/6/2021 về việc cấp giấy chứng nhận. Trong đó có nội dung yêu cầu xã rà soát, tổng hợp tất cả các trường hợp đã được cấp giấy tại khu tái định cư có sai khác về vị trí, hình thể, hiện trạng. UBND xã đang rà soát, tổng hợp gửi UBND thị xã để giải quyết.

- **Nội dung 3:** Kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm mở tuyến đường nội đồng cũ từ nhà ông Lê Cương đến nhà ông Trần Văn Hình để dân dễ dàng vận chuyển phân bón và thanh trà vào mùa thu hoạch.

* **Kết quả giải quyết:** Năm 2021, UBND xã nhận được kiến nghị của các hộ dân thôn Buồng Tầm mở lại con đường dân sinh từ nhà ông Lê Cương đến nhà ông Trần Văn Hình. UBND xã đã tiến hành mời các hộ dân sử dụng đất có rào chắn con đường nêu trên để yêu cầu tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu thì các hộ dân đã chấp hành. Riêng việc đầu tư đường bê tông thì UBND xã đã đăng ký vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để xin chủ trương thực hiện.

3. Ông Lê Đoá: Có 02 nội dung kiến nghị:

- **Nội dung 1:** Đề nghị UBND xã quan tâm cấp GCNQSD đất do biến động diện tích đất nên xã đã thu hồi GCNQSD đất cũ để làm lại nhưng đến nay vẫn chưa có.

* **Kết quả giải quyết:** Khi thành lập bản đồ địa chính đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã, đơn vị tư vấn đã hoàn thành đo đạc và cung cấp hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất nông nghiệp (đất ND 64) và UBND xã đã xác nhận hồ sơ trình UBND

thị xã để cấp đổi theo dự án nhưng đến nay còn 126 giấy (theo báo cáo của CNCPĐKQSD đất thị xã) chưa trả thẻ cho xã để phát cho dân, do việc ký giấy chưa hoàn thành. Khi nào UBND xã nhận được thông báo từ VPĐK đất đai thì UBND xã sẽ nhận giấy và trả cho dân theo đúng quy định.

- **Nội dung 2:** Kiến nghị chính quyền địa phương cấp GCNQSD đất ở khu vực đất gần Chiến Khu Dương Hoà, nếu thửa đất thuộc khu di tích thì xác định ranh giới cụ thể.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã mời gia đình ông Lê Đoá xác định lại ranh giới sử dụng đất của ông và Bia chiến tích và đã cắm mốc giới. Riêng, việc quy hoạch sử dụng đất di tích có qua phần đất của gia đình ông dẫn đến ông chưa thể cấp giấy thì UBND xã đã trực tiếp làm việc với đơn vị tư vấn QHSD đất để điều chỉnh đúng theo ranh giới, mốc giới để thuận tiện trong việc quản lý và cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình.

4. Bà Lê Thị Hoa: Có 01 ý kiến kiến nghị: Kiến nghị UBND xã cấp GCNQSD đất nhà đang ở do đã trả đất nhà nước thấp lên cao sau lụt năm 1999.

* **Kết quả giải quyết:** Vấn đề này, đề nghị gia đình bà liên hệ bộ phận địa chính xã để được hướng dẫn lập hồ sơ cấp giấy theo quy định

III. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA NHÂN DÂN THÔN HỘ

1. Ông Lê Văn Cường: Có 3 nội dung kiến nghị

- **Nội dung 1:** Hiện nay, gia đình ông chưa có đất rừng để trồng cây, qua nhiều lần kiến nghị với mong muốn được cấp đất rừng nhưng vẫn không được. Kiến nghị quan tâm cấp đất rừng cho ông.

* **Kết quả giải quyết:** Trường hợp gia đình ông thuộc đối tượng Ưu tiên 2 của phương án đã được UBND thị xã phê duyệt, theo đó đối tượng này được giao đất 1,5 ha đất lâm nghiệp. Nhưng đến nay, UBND xã chưa có quỹ đất để xét giao đất cho các đối tượng tiếp theo trong phương án. Hiện, UBND thị xã đã và đang chỉ đạo BQL RPH Hương Thủy sớm giải quyết lần, chiếm diện tích 389 ha để bàn giao cho địa phương để giao đất cho nhân dân theo như phương án đã được phê duyệt.

- **Nội dung 2:** Nhiều hộ dân lấn chiếm đất rừng ở Ban 5 nhưng xã chưa xử lý được. Kiến nghị sớm thu hồi diện tích đất rừng ở Ban 5 để giải quyết trả lại đất rừng cho bà con.

* **Kết quả giải quyết:** UBND thị xã đã thành lập Tổ công tác 639 để kiểm tra, rà soát diện tích 249,28 ha để nhận bàn giao từ Ban 5. Hiện, tổ đang rà soát và đề xuất hướng xử lý các trường hợp lấn, chiếm gửi UBND thị xã xem xét, giải quyết.

- **Nội dung 3:** Đất ở của ông Cường làm hồ sơ cấp thẻ đỏ năm 2014, sau đó không rõ lý do gì không cấp được và trả lại hồ sơ cho ông. Năm 2018 vừa qua gia đình ông đã làm được giấy CNQSD đất nhưng phải nộp thuế đất 50 triệu đồng. Ông cho rằng việc sai sót hồ sơ là do nhà nước sai. Kiến nghị giải quyết lại số tiền mà ông đã nộp thuế để làm giấy CNQSD đất.

* **Kết quả giải quyết:** Ý kiến này đã được giải quyết tại buổi tiếp dân, ông Cường nhất trí và không có ý kiến gì thêm.

2. Ông Lê Văn Ngung: Có 03 nội dung kiến nghị:

- **Nội dung 1:** Nhiều bà con trong thôn không có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường như vứt rác bừa bãi, đổ rác xuống sông gây ô nhiễm môi trường. Kiến nghị có giải pháp như thế nào để bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường trong thôn hiện nay.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã đã chỉ đạo Công an xã và Địa chính xã thường xuyên kiểm tra nếu phát hiện có trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- **Nội dung 2:** Hiện nay ở khu vực chợ có xuống chứa rác. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn đổ rác không đúng nơi quy định quanh khu vực chợ. Kiến nghị đưa ra hướng giải quyết và xử lý những trường hợp đổ rác không đúng nơi quy định.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã ghi nhận ý kiến, đồng thời chỉ đạo ông Phan Thanh Ngân, Quản lý chợ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở bà con, nếu phát hiện vi phạm báo Công an xã xử lý theo quy định. Đồng thời chỉ đạo Trưởng thôn Hộ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân lòng ghép trong các phiên họp mở rộng để người dân dần thay đổi thói quen đổ rác thải sinh hoạt không đúng quy định. UBND xã sẽ kiến nghị UBND thị xã, phòng Quản lý đô thị thị xã phối hợp cùng xã khảo sát vị trí đặt thêm xuống rác ở thôn Hộ để đảm bảo vệ sinh môi trường trong thời gian tới.

- **Nội dung 3:** Hiện nay, vấn đề thờ cúng tâm linh vẫn luôn được coi trọng. Nhưng việc bỏ rác thải tâm linh ở ngoài đường không đúng nơi quy định rất nhiều. Kiến nghị mong UBND xã có những biện pháp để xử lý các loại rác này tránh gây ảnh hưởng đến cảnh quan cũng như nếp sống văn minh ở thôn.

* **Kết quả giải quyết:** UBND xã ghi nhận ý kiến, hiện tại việc xử lý các loại rác này thì trên địa bàn xã chưa có quy hoạch bãi rác và cũng chưa có phương tiện thu gom. UBND xã chỉ đạo Địa chính xã phối hợp Trưởng thôn Hộ thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đề án Chủ nhật xanh để dọn dẹp loại rác này. Đồng thời, lòng ghép trong các phiên họp mở rộng để người dân dần thay đổi thói quen đổ rác thải thờ cúng tâm linh không đúng quy định tại các ngã ba làm mất mỹ quan thôn xóm.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khóa X, UBND xã báo cáo Thường trực HĐND được biết./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy, TT.HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thúc